



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๕๐

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล)/

รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง)/ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา/

ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่

ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมและให้บริการแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของหน่วยงานในระดับคณะและมหาวิทยาลัย ปรับปรุงแนวทางในการจัดโครงการ/กิจกรรม โดยเฉพาะการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้เกิดการดำเนินการที่ครบวงจร PDCA โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. โครงการประเภทอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ควรมีการจัดทำแบบสอบถามเพื่อวัดความรู้ก่อน-หลัง ของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อที่จะสามารถประเมินผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้

๒. ผู้จัดโครงการ/กิจกรรมทุกประเภทควรตั้งตัวชี้วัดที่สามารถประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ผู้จัดใช้เฉพาะการวัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นเพียงการวัดประสิทธิภาพของรูปแบบของการจัดโครงการเท่านั้น ไม่สามารถวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้

๓. ผู้จัดโครงการ/กิจกรรมในระดับคณะควรมีการสอบถามอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอน

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ รับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า กิจกรรมนักศึกษาควรพิจารณา ทบทวนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ สังคมและประเทศชาติ เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์การลดขยะ รณรงค์การใช้จักรยานและการ เดิน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เป็นต้น โดยเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับ ฝ่ายสถานที่และกายภาพ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๒. มอบให้ Cluster ด้านพัฒนานักศึกษา และ Cluster ด้านกายภาพ นำ
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาทิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ